

Số: 34/BC-MTTQ-BTT

An Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 10 năm 2019

I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm

Trong tháng, Ban Thường trực tiếp nhận tổng hợp 428 ý kiến dư luận trong các tầng lớp nhân dân, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện, báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

1. Tình hình Biển Đông

Dư luận quan tâm và tỏ thái độ bức xúc về hành động của Trung Quốc thời gian gần đây liên quan đến vấn đề Biển Đông đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của nước ta. Qua đó, dư luận đánh giá cao Đảng, Nhà nước ta rất mềm dẻo, linh hoạt trong xử lý, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các nước trong khu vực và trên thế giới, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp Quốc tế. Tuy nhiên, dư luận cũng mong muốn Đảng, Nhà nước cần đẩy mạnh nhiều kênh thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời tăng cường nhiều biện pháp an ninh mạng nhằm ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để các phần tử xấu lợi dụng kích động, lôi kéo, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

2. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

- Dư luận quan tâm đến tình hình thời tiết diễn biến bất thường, kèm theo mưa, giông lốc, gây thiệt hại trong sản xuất; tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả vẫn còn, gây tổn kém và thiệt hại cho nông dân; giá cả một số mặt hàng nông sản thiếu ổn định, giảm giá; giá lúa tuy đã cải thiện nhưng vẫn còn ở mức thấp... gây tâm lý lo lắng trong các tầng lớp nhân dân. Dư luận mong muốn Nhà nước đẩy mạnh đồng bộ nhiều chính sách để tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng làm giả phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giả gây tổn thất, thiệt hại cho bà con.

- Tình hình dịch tả heo Châu Phi đã được các ngành chức năng trong tỉnh khoanh vùng và triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát chặt dịch bệnh. Tuy nhiên, dư luận vẫn còn băn khoăn lo lắng và đề nghị các ngành chức năng tiếp tục kiểm tra, theo dõi để tránh dịch bùng phát trở lại. Một số hộ chăn nuôi ở huyện Châu Thành đề nghị Nhà nước có chính sách và triển khai sớm việc hỗ trợ kinh phí cho hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh thời gian qua để có vốn tái sản xuất.

- Theo phản ánh của dư luận, tình hình giá thịt heo hiện nay đang tăng mạnh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong thời gian qua. Người chăn nuôi còn e ngại chưa dám tái đầu tư. Qua đó, dư luận mong muốn các cơ quan chức năng của tỉnh sớm

dự báo tình hình thị trường để định hướng cho người chăn nuôi, đồng thời kiểm soát chặt chẽ giá thức ăn, thuốc thú y để tránh tình trạng giá thịt heo tăng kéo theo giá thức ăn và thuốc thú y tăng gây khó khăn cho người chăn nuôi.

3. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

*** Về Y tế**

- Theo phản ánh của dư luận, thời điểm nước lũ đang rút, tình hình dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh khác có nguy cơ tăng. Dư luận mong muốn các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức người dân, tăng cường nhiều biện pháp để phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe người dân.

- Huyện Chợ Mới: Có ý kiến phản ánh, một số cơ sở y tế tư nhân tại thị trấn Chợ Mới chất lượng khám chữa bệnh, khâu xét nghiệm chuẩn đoán và kết luận bệnh án không chính xác, gây hoang mang cho bệnh nhân. Qua đó, đề nghị các ngành chức năng kiểm tra về giấy phép hoạt động, văn bằng chứng chỉ hành nghề, chất lượng, trang thiết bị y tế... ở các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn xã, huyện để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh khi có trường hợp vi phạm nhằm phục vụ tốt sức khỏe người dân.

*** An sinh xã hội**

- Dư luận trong giới đoàn viên và người lao động đang quan tâm, góp ý cho dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi); mong muốn kinh tế - xã hội của tỉnh và doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững để đoàn viên, thanh niên có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. Chủ doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), đảm bảo việc làm, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn quan tâm hơn nữa việc xây dựng nhà ở, nhà trẻ; có nhiều hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động; có các chính sách tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, ổn định sản xuất kinh doanh nhằm tạo việc làm cho người lao động để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

- Huyện Chợ Mới: Có ý kiến phản ánh, một số tuyến đường trong xã An Thạnh Trung hiện nay chưa lắp đặt hệ thống sử dụng nước sạch, qua đó đề nghị các ngành chức năng và Trung tâm nước sạch & vệ sinh môi trường huyện Chợ Mới xem xét lắp đặt hệ thống sử dụng nước sạch một số tuyến đường còn lại trong xã để người dân có nước sạch sinh hoạt.

- Theo phản ánh của dư luận, việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đối với vấn đề này, qua khảo sát có 99% ý kiến của những người được hỏi cho rằng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội rất quan tâm đối với hộ nghèo trong tỉnh. Khi được hỏi về ý thức của hộ nghèo trong việc tự lực vươn lên thoát nghèo, có 60,3% ý kiến cho rằng đa số hộ nghèo có ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo; 34,3% ý kiến cho rằng một số hộ nghèo còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt thường rơi vào các gia đình cò bạc, rượu chè, bạo lực gia đình, không chí thú làm ăn, không muốn thoát nghèo để được

Nhà nước hỗ trợ. Một vài ý kiến đề nghị đối với hộ nghèo là người già yếu, neo đơn, tàn tật, đề nghị Nhà nước xem xét hỗ trợ nhiều hơn so với hộ nghèo có điều kiện làm ăn; đối với một số hộ nghèo thuộc đối tượng cờ bạc, rượu chè... không chí thú làm ăn, đề nghị trong thời gian tới nên xem xét và có hình thức tuyên truyền hiệu quả để nâng cao ý thức thoát nghèo.

Qua đó, các ý kiến đề xuất một số giải pháp để giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững trong thời gian tới:

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân; Có chính sách hỗ trợ vốn với lãi suất thấp và hướng dẫn hộ nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay để từng bước thoát nghèo bền vững; đồng thời, hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ và định hướng nghề nghiệp phù hợp để hộ nghèo từng bước thoát nghèo.

+ Tổ chức khảo sát, nắm tình hình phân loại đối tượng hộ nghèo, xác định nhu cầu hỗ trợ, để hộ nghèo đăng ký phấn đấu thoát nghèo, từ đó có đề xuất giải pháp hỗ trợ cụ thể theo từng đối tượng nghèo khác nhau.

+ Tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xóa đói, giảm nghèo cấp xã, huyện. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số) thông qua hệ thống chính sách giảm nghèo, tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

+ Tăng cường công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm tại địa phương, đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư xây dựng nhiều công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp về địa phương để giải quyết việc làm cho người lao động, tạo thêm thu nhập. Hỗ trợ về mặt chuyên môn, kỹ thuật để giúp người dân tự học tập, sản xuất đạt hiệu quả.

+ Những hộ nghèo tàn tật, người già neo đơn không còn có khả năng lao động, Nhà nước cần tách ra khỏi diện hộ nghèo để có chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng để chăm lo tốt hơn và không tính vào tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.

- Hiện nay, tình hình sạt lở bờ sông vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Chính quyền địa phương đã nỗ lực và hỗ trợ tạo điều kiện cho bà con di dời đến nơi an toàn để ổn định cuộc sống. Qua khảo sát về vấn đề này, có 95% ý kiến cho rằng chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình sạt lở ở địa phương, không có nơi nào có nguy cơ bị sạt lở mà chính quyền địa phương chưa biết. Tuy nhiên, có 03 ý kiến phản ánh:

+ Còn 01 địa điểm sạt lở ở ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông thuộc bờ Tây Núi Chóc, huyện Thoại Sơn (giáp với xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn) và đề nghị chính quyền địa phương quan tâm theo dõi trong thời gian tới.

+ Khu vực sạt lở bờ bắc Kênh sáng Ấp 2, xã Tân An, thị xã Tân Châu còn 10 hộ phải di dời, trong đó 02 hộ đã di dời, còn 08 hộ không có đất để tạm trú.

+ Hiện tại, huyện Chợ Mới chưa thành lập được nơi tái định cư cho người dân vùng sạt lở ở xã An Thạnh Trung, một số di dời về nhà người thân để ở, còn một số hộ vẫn chưa có nơi di dời.

Hiện nay, đời sống của các hộ gia đình vùng sạt lở sau khi di dời tạm ổn. Tuy nhiên, vẫn còn 16% ý kiến cho rằng còn rất nhiều khó khăn cần hỗ trợ tiếp tục. Qua đó, người dân mong muốn chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa việc ổn định chỗ ở, đời sống cho người dân được di dời khỏi khu vực sạt lở; nếu có điều kiện đưa những hộ dân vào định cư tại các khu dân cư để sớm ổn định cuộc sống.

*** Về trật tự an toàn giao thông**

- Mặc dù các ngành chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tuy nhiên, tình trạng buôn lậu bằng xe gắn máy di chuyển với tốc độ cao vẫn còn xảy ra ở một số tuyến đường thuộc khu vực TP.Châu Đốc và TP.Long Xuyên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và học sinh đi học. Dự luận mong muốn các ngành chức năng theo dõi và tăng cường công tác tuần tra để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- TP.Châu Đốc:

+ Xe tải nặng, xe container chạy từ hướng An Phú qua cầu Cồn Tiên vào nội ô TP.Châu Đốc làm cho trật tự an toàn giao thông trong nội ô bị ảnh hưởng, đường giao thông và các công trình ngầm mau xuống cấp. Người dân đề nghị các ngành chức năng thiết kế đường dẫn để phân luồng xe, giảm bớt lưu lượng giao thông vào nội ô thành phố nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông.

+ Có ý kiến phản ánh, ý thức chấp hành luật giao thông của một số người dân chưa nghiêm, hiện tượng vượt đèn đỏ vẫn còn xảy ra kể cả xe gắn máy và xe ô tô, những đường hẹp cấm xe ô tô nhưng vẫn ngang nhiên chạy; tình trạng ùn tắc giao thông ở đường Mậu Thân, phường Vĩnh Mỹ còn xảy ra do đầu đường có một số hộ tổ chức buôn bán tập trung đông người và khi học sinh các trường tan giờ học.

- TP.Long Xuyên:

+ Người dân đề nghị các ngành chức năng khắc phục một số đoạn đường bị hư hỏng từ hướng TP.Long Xuyên vào xã Mỹ Khánh để việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn; xem xét xây dựng mới cầu Tám Hồng (thuộc xã Mỹ Khánh) vì hiện nay cầu này đã xuống cấp, có thể không đảm bảo an toàn khi qua lại và không đủ tải trọng để các phương tiện lưu thông trên cầu, ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại và vận chuyển hàng hoá của người dân.

+ Trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn phường Mỹ Thới, Mỹ Thạnh còn xảy ra ùn tắc giao thông khi đến giờ làm việc hoặc tan ca của công nhân, việc mua bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè còn xảy ra; bên cạnh đó, trước cổng trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Mỹ Thới một số phụ huynh đưa, rước con em đi học dùng, đỗ xe không đúng quy định, gây mất an toàn giao thông. Người dân đề nghị các ngành chức năng bố trí lực lượng để phân luồng, tránh ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, nhắc nhở các bậc phụ huynh quan tâm đến việc dùng đỗ xe đúng quy định; nhắc nhở, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông.

- Huyện Tịnh Biên: Đặc thù của vùng núi trên từng địa bàn xã đều phải có hệ thống mương thoát lũ núi; tại xã Nhon Hưng để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, UBND xã đã xây dựng và nâng cấp đường giao thông "Cây Mít" và vỉa

hệ để đảm bảo về mỹ quan, khi xây dựng xong vỉa hè đã lấn vào đường mương thoát nước lũ. Để khắc phục và đảm bảo việc thoát nước, UBND xã Nhơn Hưng đã xây dựng mương thoát nước mới (cấp với mương thoát lũ cũ), nhưng chiều cao của mương thoát nước ở một số đoạn lại cao hơn nhà người dân nên việc thoát nước gặp khó khăn khi mưa lớn kéo dài, nước không thoát được, tràn vào nhà dân. Người dân đề nghị các ngành chức năng trên địa bàn nghiên cứu và có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

- Huyện Châu Thành: Tuyến Quốc lộ 91, Đoạn đường gần cầu Mương Trâu, thuộc xã Bình Hoà thường xuyên bị ngập khi mưa lớn làm ảnh hưởng đến giao thông. Người dân đề nghị các ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

- Huyện Tri Tôn: Theo ý kiến phản ánh, một số đoạn đường giao thông nông thôn thuộc xã An Tức, Núi Tô xuống cấp, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Người dân mong muốn các ngành chức năng nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo cho người tham gia giao thông thuận tiện, an toàn hơn; có ý kiến đề nghị chính quyền địa phương theo dõi, nhắc nhở việc cất nhà lấn chiếm bờ sông còn diễn ra trên địa bàn xã Vĩnh Gia.

- Huyện Chợ Mới:

+ Có ý kiến phản ánh hiện tại một số tuyến đường trên địa bàn xã An Thạnh Trung chưa được láng nhựa và bê tông hoá, người dân đi lại gặp khó khăn khi trời mưa. Người dân đề nghị các ngành chức năng xem xét hỗ trợ kinh phí láng nhựa hoặc bê tông các tuyến đường này để việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn.

+ Người dân quan tâm vấn đề giao thông ở ngã tư bên bắc An Hòa, tỉnh lộ 946 (phía bên xã Hoà Bình) thường xảy ra tai nạn giao thông do không có đèn tín hiệu hoặc vạch giảm tốc độ, do đó khi xe ô tô, xe khách ...chạy nhanh để lên, xuống phà dễ dẫn đến mất an toàn giao thông. Đề nghị ngành giao thông gắn biển báo hiệu, hoặc đèn tín hiệu để các phương tiện lên xuống phà giảm tốc độ khi đi qua khu vực này.

** Về môi trường*

- Huyện Châu Phú: Có ý kiến phản ánh, hiện nay tình hình ô nhiễm nguồn nước kênh Vĩnh Tre, kênh Hào Đề và kênh Ấp Chiến Lược trên địa bàn xã Mỹ Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung. Nguyên nhân do từ các ao, hầm, vùng nuôi trồng thủy sản vớt bùn đáy ao, hầm chưa qua xử lý xả nước thải trực tiếp ra kênh làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân. Đặc biệt là vùng nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH MTV Lộc Kim Chi với quy mô trên 50 ha. Người dân đề nghị các ngành chức năng khảo sát, kiểm tra và có biện pháp xử lý, ngăn chặn tình trạng xả thải làm ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

- Huyện Chợ Mới: Có ý kiến phản ánh, việc khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Long Điền A, xã Mỹ Hiệp còn diễn ra; tình trạng lầy lóp đất mặt làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói trên địa bàn xã Mỹ Hội Đông vẫn còn. Người dân đề nghị các ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, điều

tra, nắm thông tin từ sự phản ánh của người dân để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

*** An toàn vệ sinh thực phẩm**

- Hiện nay, một số cửa hàng rau quả thực phẩm sạch và Bách hoá xanh phát triển mạnh để phục vụ nhu cầu của người dân. Dự luận đề nghị các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra các sản phẩm từ các cửa hàng này để tạo sự an tâm đối với người tiêu dùng.

- Dự luận tiếp tục đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, rau quả thực phẩm ở các chợ, nhắc nhở địa phương kiểm tra các địa điểm bán hàng, thực phẩm ăn uống trước cửa trường học nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân và các em học sinh khi sử dụng thức ăn, nước uống ở gần các trường học.

*** Cải cách hành chính:**

Huyện Chợ Mới: Việc thay đổi hình thức thu tiền điện kể theo hình thức mới hiện nay đang triển khai ở thị trấn Chợ Mới thuận tiện với một số người có điều kiện như người có thẻ ATM, sống gần điểm thu, người ứng dụng tốt công nghệ internet... đã tạo được sự đồng thuận từ nhân dân. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị, ngành điện nên xem xét và nghiên cứu hình thức thu tiền điện đối với những hộ có hoàn cảnh neo đơn, ở nơi xa điểm thu và không thẻ ATM... để việc đóng tiền điện của các hộ này được thuận tiện hơn.

3. Tình hình trật tự, an toàn xã hội

- Dự luận tiếp tục phản ánh tình trạng karaoke tràn lan, sử dụng âm thanh công suất lớn làm ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của người dân. Dự luận đề nghị các ngành chức năng địa phương tăng cường nhắc nhở và có giải pháp xử lý hiệu quả hơn các trường hợp cố tình vi phạm.

- TP.Châu Đốc: Có ý kiến phản ánh tình trạng xin ăn còn diễn ra phổ biến tại chợ Châu Đốc, làm mất mỹ quan trong mắt du khách. Người dân đề nghị các ngành chức năng của phường nhắc nhở và xử lý để tạo hình ảnh đẹp trong mắt du khách khi đến tham quan TP.Châu Đốc.

- Huyện Chợ Mới: Theo phản ánh của dự luận, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được các ngành chức năng quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Tuy nhiên, về tệ nạn ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên còn diễn biến khá phức tạp, nguy cơ gây ra các loại tệ nạn xã hội khác như trộm, cắp, gây rối, ngáo đá... từ các đối tượng này rất lớn đã gây tâm trạng lo lắng trong nhân dân. Dự luận mong muốn các ngành chức năng tăng cường nhiều biện pháp, kiên quyết xử lý triệt để hơn khi phát hiện các đối tượng dương tính với ma túy, đồng thời có biện pháp bảo vệ tốt người phát hiện tố giác đối tượng ma túy, nhằm khuyến khích người dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

- Theo phản ánh của dự luận, tín dụng đen mặc dù đã được các ngành chức năng tăng cường nhiều biện pháp để nắm tình hình và xử lý các đối tượng vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng này còn diễn biến khá phức tạp ở địa bàn nông thôn, hình thức tiếp thị cho vay nặng lãi luôn thay đổi hình thức, đồng thời lợi dụng sự phát

triển của internet để tiếp thị với dạng cho vay tín chấp, tín dụng nhanh thông qua các ứng dụng (app) trên điện thoại, internet, mạng xã hội để làm thủ tục nhanh chóng. Dự luận đề nghị các ngành chức năng đẩy mạnh hơn nữa công tác nắm tình hình về các băng nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân.

- TP.Long Xuyên: Có ý kiến phản ánh, trộm đột nhập nhà dân gần khu vực trường Đại học An Giang và khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên ở thời điểm cuối năm có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn của các đối tượng dùng vải che mặt, giả phụ nữ để che các camera an ninh nhằm thực hiện các vụ trộm khu vực có gắn camera gây bức xúc cho các hộ dân. Đề nghị công an địa phương thường xuyên tuần tra xử lý tội phạm, nhất là tội trộm cắp đột nhập nhà dân, nhằm đảm bảo tốt tình hình ANTT địa phương.

- Qua phản ánh của dự luận, tình hình trộm xe gắn máy, trộm cắp vật, trộm đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản vẫn còn xảy ra ở một số địa phương như: xã Tân Tuyên, xã Châu Lăng huyện Tri Tôn, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, TP.Châu Đốc.

II. Một số đề xuất, kiến nghị

1. Kiến nghị UBND tỉnh

- Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh:

+ Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phối hợp với các địa phương kịp thời tuần tra, có giải pháp xử lý đối với một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh, trật tự đã được nêu trong báo cáo.

+ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Y tế: Phối hợp với các ngành chức năng và chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra các hộ chăn nuôi nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời dịch bệnh heo Châu Phi, giảm bớt thiệt hại cho người chăn nuôi. Tăng cường công tác nắm bắt nhu cầu của thị trường để kịp thời chỉ đạo địa phương, định hướng cho người chăn nuôi heo phát triển trong thời gian tới.

+ Sở Tài nguyên & Môi trường: Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và có giải pháp xử lý đối với một số địa điểm phát sinh về ô nhiễm môi trường đã được người dân phản ánh trong báo cáo.

+ Sở Giao thông - Vận tải: Tiếp tục kiểm tra và có giải pháp xử lý đối với những nội dung phát sinh liên quan đến lĩnh vực giao thông đã được phản ánh trong báo cáo.

+ Sở Công thương: Tăng cường phối hợp ngành quản lý thị trường và các ngành hữu quan thường xuyên việc kiểm tra định kỳ, đột xuất, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi sai phạm trong sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; đồng thời, kiểm tra các cơ sở sản xuất, điểm bán các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng, nước giải khát các loại, cửa hàng rau quả an toàn thực phẩm... để tạo sự an tâm cho người tiêu dùng.

+ Các sở, ngành có liên quan: Quan tâm đến các lĩnh vực đã được người dân phản ánh trong báo cáo.

